

Hiệu quả từ xã hội hóa giáo dục

Năm học vừa qua, các đơn vị giáo dục đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng tỷ lệ huy động trẻ, học sinh trong độ tuổi đến trường, phát triển các loại hình trường, lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trong tỉnh.



Trường Tiểu học và THCS Hoa Lư (Đông Hưng) được đầu tư, xây mới 12 phòng học nhờ xã hội hóa.

Là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, năm học 2021 - 2022, huyện Đông Hưng đã huy động được hàng chục tỷ đồng để xây mới phòng học, phòng chức năng và bổ sung môi trường thiết bị dạy học. Ông Trần Đức Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Năm học vừa qua, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác vận động tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, các đơn vị đã nhận tài trợ, viện trợ trang thiết bị dạy học và tiền mặt của các nhà hảo tâm với số tiền khoảng 39 tỷ đồng. Điển hình như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ cho Trường Tiểu học và THCS Hồng Việt hơn 11 tỷ đồng để xây dựng dãy phòng học mới; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ Trường Tiểu học Hồng Giang 5 tỷ đồng xây phòng học; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tài trợ Trường

THCS Đông Xuân xây 9 phòng học, một nhà bếp và các thiết bị dạy học với tổng trị giá 10,3 tỷ đồng; Trường Tiểu học và THCS Hoa Lư được một đơn vị tài trợ xây 12 phòng học với trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp nhận vận động tài trợ bằng tiền và hiện vật khác là 2,597 tỷ đồng. Cũng trong năm học vừa qua, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho quỹ khuyến học các xã, thị trấn và các dòng họ trong huyện. Cô giáo Đặng Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hoa Lư chia sẻ: Được giảng dạy và học tập trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp với đầy đủ trang thiết bị, thầy và trò nhà trường rất phấn khởi. Các em học sinh ở xa được về ở bán trú tập trung, tạo điều kiện duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Tại thành phố Thái Bình, năm học vừa qua, các đơn vị trường học đã huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, trường lớp, trang thiết bị phục vụ

Khu vệ sinh... và huy động được 5,85 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị dạy học. Đặc biệt, nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng hàng nghìn suất quà cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Cô giáo Phạm Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Thọ cho biết: Từ năm 2018 đến năm 2021 nhà trường huy động được trên 470 triệu đồng từ xã hội hóa để lắp điều hòa cho các phòng học, xây dựng, tu sửa khu vườn cổ tích... Đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhà trường chỉ kêu gọi các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm ủng hộ trang thiết bị phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho cô và trò khi đến trường. Không chỉ huy động xã hội hóa để góp phần xây dựng môi trường học tập cho học sinh ở các trường công lập, ngành giáo dục các huyện, thành phố cũng khuyến khích đa dạng hóa các loại hình trường lớp tư thục, nhà trẻ, lớp mẫu giáo gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục trên địa bàn. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện toàn tỉnh có 14 trường mầm non ngoài công lập và hàng chục nhóm, lớp mầm non độc lập được cấp phép. Công tác quản lý, tổ chức bộ máy của các trường ngoài công lập có những bước chuyển biến tích cực, bộ máy tổ chức được kiện toàn kịp thời, đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ năng lực ngày càng cao, đội ngũ giáo viên cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và số lượng theo quy định. Việc xây dựng trường học tư thục đã và đang góp phần giảm tải cho các trường công lập, tạo sự cạnh tranh lành mạnh về chất lượng giáo dục trên địa bàn. Việc đầu tư theo hướng xã hội hóa giáo dục này chính là hiện thực hóa chủ trương khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục của tỉnh, tạo thêm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

DẶNG ANH

Những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tâm lý, thu nhập và hoạt động của các đơn vị sử dụng lao động nên công tác tuyên truyền trực tiếp pháp luật BHXH, BHYT tại doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của nhiều chủ sử dụng lao động còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm, thậm chí cố tình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động và gây khó khăn cho công tác thu BHXH, BHYT, BHTN. Mặc dù vậy, 6 tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh vẫn thực hiện thu được 2.471,4 tỷ đồng (tăng 234,8 tỷ đồng, bằng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021), đạt 46,6% dự toán được giao. Tổng số tiền nợ là 233,4 tỷ đồng (giảm 11,26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021), chiếm 4,4% dự toán được giao. BHXH tỉnh đã tăng mới được 257 đơn vị với 2.559 lao động (tăng 81 đơn vị với 690 lao động so với cùng kỳ năm trước). Ông Bùi Thái Mạnh, Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh cho biết: Để có được kết quả đó, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch được giao. Thường xuyên báo cáo kịp thời hình thức hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT với BHXH Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH thu hồi nợ đọng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, cơ quan truyền thông để mạnh tuyên truyền pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động khi tham gia BHXH, BHYT. Phân công cán bộ đơn đốc các đơn vị đóng BHXH hàng tháng theo quy định. Bám sát những đơn vị nợ, hàng tháng xây dựng kế hoạch chi tiết đến đơn vị làm việc. Những đơn vị nợ đã có cam kết thanh toán nợ thì đơn đốc đơn vị thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết. Công ty Cổ phần May Việt Trì Thái Bình có trụ sở tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ hiện có gần

Nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH, BHYT

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo đà tăng trưởng, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.



Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ thường xuyên phối hợp, đơn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

2.300 lao động với thu nhập bình quân đạt 8,5 - 9 triệu đồng/người/tháng. Hàng tháng, Công ty đã chi gần 2,2 tỷ đồng để đóng các chế độ cho người lao động. Làm việc tại đây đã nhiều năm, chị Trần Thị Mến ở xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Mức lương bình quân của tôi đạt từ 12 - 14 triệu đồng/tháng. Tôi được Công ty đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN nên rất yên tâm. Còn lại Công ty TNHH May Hồng Thái, xã An Đông (Quỳnh Phụ) có quy mô nhỏ hơn với 180 công nhân nhưng hàng tháng cũng chi 200 triệu đồng để đóng chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Ông Nguyễn Viết Noãn, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH May Hồng Thái cho biết: Cùng với đẩy mạnh kinh doanh, chúng tôi chấp hành tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Dù cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhưng chúng tôi đều đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho công nhân vì đây là giải pháp để doanh nghiệp giữ chân người lao động làm việc lâu dài. Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Xác định việc thực hiện tốt công tác thu, hạn chế thất thu tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động, thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh danh sách các doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp chặt chẽ với các ngành thuế, lao động - thương binh và xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ban, ngành của tỉnh đơn đốc các đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng, quý, năm. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa ngành BHXH với ngành Công an, Cục Thuế tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế việc các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đối với đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN thì BHXH tỉnh sẽ bố trí làm việc trực tiếp với chủ sử dụng lao động, để nghị đơn vị đưa ra các giải pháp cụ thể, lộ trình thanh toán gửi cơ quan BHXH, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm lộ trình đã xây dựng. Đối với những đơn vị có tình chậm đóng, trốn đóng, BHXH tỉnh thực hiện thanh tra đột xuất hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện thanh tra liên ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức để người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

DUY TÙNG

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TỈNH Đa dạng các hoạt động trong dịp hè



Đội ngũ giáo viên, công tác viên luôn tận tình trong giảng dạy, hướng dẫn các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt tại Nhà Văn hóa.

Sau 2 mùa hè phải tạm ngưng tất cả hoạt động do dịch Covid-19, năm nay Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng sân chơi hè bổ ích, ý nghĩa. Ông Chu Hữu Thông, Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh cho biết: Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em thiếu niên, nhi đồng tham gia sinh hoạt, đơn vị đã đầu tư tu sửa, bảo dưỡng các trang thiết bị, mua sắm thêm nhiều đồ dùng học

tập mới, nâng cấp cơ sở vật chất... phục vụ cho việc học tập, vui chơi giải trí của thiếu niên, nhi đồng. Các mô hình hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí được đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức phù hợp với nhu cầu, tạo sự hứng khởi cho các em. Đội ngũ giáo viên, công tác viên của Nhà Văn hóa được tuyển chọn kỹ lưỡng, bồi dưỡng thường xuyên và đều là những người có trình độ, năng lực, trách nhiệm trong giảng dạy đáp ứng tốt nhu

cầu học mà chơi - chơi mà học, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các em. Năm nay, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh chiêu sinh 20 môn học với các loại hình: văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, có khoảng 50 lớp học dành cho các em thiếu niên, nhi đồng từ 5 - 15 tuổi, đa thủ hút hàng nghìn lượt em đến tham gia sinh hoạt, học tập, rèn luyện, trải nghiệm. Em Phạm Huy Hoàng, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Kỳ Bá chia sẻ: Trong thời gian

hiện tài năng của các em ngay từ sớm. Có rất nhiều học viên đã bộc lộ tố chất của mình khi tham gia lớp học. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp các em rèn luyện sự kiên trì, cải thiện khả năng tập trung và phát triển bản thân toàn diện. Chủ trọng các hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức 8 lớp năng khiếu, các CLB không thu phí như: nghệ thuật đội, cầu lông, bóng bàn, piano, organ... để bảo đảm về số lượng, chất lượng, đáp ứng điều kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và hoạt động đoàn, đội. Phối hợp mở lớp dạy bơi miễn phí cho 120 em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, thiếu nhi nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố và các em sống ở Làng trẻ em SOS Thái Bình, giảm 45% học phí cho 50 em thiếu nhi ở xã Vũ Hội (Vũ Thư). Thời gian tới, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức cắm trại, trao quà cho các em thiếu nhi ở 8 huyện, thành phố trong dịp Tết Trung thu; vận động một số doanh nghiệp hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN TRIỆU

BAN CHQS HUYỆN ĐÔNG HUNG
Tổ chức hội thi lái xe mô tô an toàn

Ban CHQS huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và thực hành lái xe mô tô an toàn.

Hơn 100 thí sinh là cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và dân quân các xã, thị trấn tham gia 2 phần thi: lý thuyết và thực hành. Trong phần thi lý thuyết, các thí sinh trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung, quy định của Luật Giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, kỹ thuật điều khiển xe mô tô an toàn... Phần thực hành, các thí sinh trải qua 5 bài thi: lái xe mô tô trên sơ đồ qua hình số 8, vạch đường thẳng, đường có vạch kẻ, đường gồ ghề...

Thông qua hội thi giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng lái xe an toàn, tham gia giao thông an toàn, hạn chế tai nạn giao thông, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" trong quân đội.

TRỊNH CƯỜNG

KIẾN XƯƠNG
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng, cơ nới thùng xe

Nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn người điều khiển, các chủ phương tiện vận tải có hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thùng xe trên đường bộ, thời gian qua Công an huyện Kiến Xương đã xây dựng chuyên đề, triển khai kế hoạch thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo đó, Công an huyện yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã, thị trấn tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, tập trung vào các địa bàn có bến bãi, khu vực khai thác khoáng sản, mỏ cát, các trạm trộn bê tông, nhà máy sản xuất gạch, các xe chở hàng quá tải trọng đi đến các điểm tập kết khác, công trình xây dựng hoặc sang địa phương khác,

THU THỦY